

สนง.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รับที่ ๑๓๖๗
วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๔.๑๔ น.



ที่ นร ๐๔๐๕/ ๒๗๕๓

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นั้น

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดทำสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุม  
ดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณา ในการนี้ มีบัญชาให้แจ้งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติทราบ รายละเอียด  
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๓๓-๑๐๐๗

(นางนิชา หิรัญบุรณะ จุฑธรรม)

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๕๔๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๔๔๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@thaigov.go.th



คำสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

คำสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ลำดับ	คำสั่งการของนายกรัฐมนตรี	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	นโยบาย รัฐบาล	ยุทธศาสตร์ ชาติ
๑.	<u>การสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ</u> - ให้ สศช. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นท้าทาย ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักวงจรการบริหารงานคุณภาพ (Plan Do Check Act : PDCA) อย่างเคร่งครัด	สศช.	๑๑.๑	๖
๒.	<u>การพัฒนาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ</u> - ให้ สศช. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดทำและพัฒนาข้อมูล สนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ เช่น ข้อมูลเชิงสถิติ งานวิจัย	สศช.	๑๑.๑	๖
๓.	<u>การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ</u> - ให้ สศช. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษา และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐	สศช.	๑๑.๑	๖

ลำดับ	ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	นโยบาย รัฐบาล	ยุทธศาสตร์ ชาติ
	(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และเอกสารประกอบการดำเนินการตาม (ร่าง) แผนแม่บท ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการขับเคลื่อนเป้าหมายให้บรรลุผลตามที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป			
๔.	<b>การเร่งสำรวจกลุ่มเป้าหมายและนำข้อมูล เข้าในระบบ TPMAP</b> - ให้ สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytic Platform : TPMAP) เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนา กลุ่มเป้าหมายตามแนวทางการขับเคลื่อนการจัด ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูล เชิงประจักษ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	สศช.	๙.๔	๔

ทั้งนี้ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมายระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

-----

กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์  
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ศุภณัฐ สรุปรายงาน / อภนิษฐ์ ตรวจรายงาน